



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

(ฉบับที่ 46/2564)

เรื่อง คำชี้แจงกรณีมีผู้ป่วย COVID-19 เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึง 11 เมษายน 2564 และได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 22.30 น. ว่ามีผู้ป่วย COVID-19 รายหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น (รายที่ 330) มีไทม์ไลน์ในระยะ 14 วันเกี่ยวกับการเข้าร่วมค่ายฯ ดังกล่าว ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้ป่วยรายนี้เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (เป็นวันที่ 12 หลังออกจากค่ายฯ) ซึ่งไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยังไม่ชัดเจนถึงที่มาของการได้รับเชื้อ คณะฯ ได้ประสานกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และได้แจ้งให้บุคคลที่อาจสัมผัสเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อในทันที

(1) นักเรียนที่พักร่วมห้องกับผู้ป่วยระหว่างอยู่ในค่ายฯ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 (เป็นวันที่ 14 หลังออกจากค่ายฯ) **ไม่มีอาการป่วย และมีผลตรวจไม่พบเชื้อ**

(2) อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงค่ายฯ และนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายฯ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 (เป็นวันที่ 15 หลังออกจากค่ายฯ) **ทุกรายไม่มีอาการป่วย และมีผลตรวจไม่พบเชื้อ**

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้แม้จะพ้นระยะ 14 วันตามมาตรการเฝ้าระวังแล้ว คณะฯ ก็ได้แจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสังเกตอาการต่อไปอีกสักระยะ และหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นให้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อจะได้ประสานขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อต่อไป นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดให้มีการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วย

คณะวิทยาศาสตร์ขอเรียนให้ทราบว่า ในการจัดค่ายฯ คณะฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด มีการเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกคนเพื่อคัดกรองก่อนมาเข้าค่ายฯ โดยต้องไม่มีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและไม่มีอาการป่วย ระหว่างอยู่ในค่ายฯ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ จัดอาหารและอาหารว่างเป็นแบบกล่องเพื่อป้องกันการสัมผัสระหว่างบุคคลงดกิจกรรมสัมผัสทุกประเภท ให้มีเพียงการเรียนการสอนเท่านั้น ห้ามบุคคลอื่น (รวมถึงผู้ปกครอง) เข้าภายในห้องพักของนักเรียน

จึงขอสื่อสารเพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล เพื่อที่จะได้คลายกังวลและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจรรย์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์